

# Du thuyền Orchid cruise 5 sao hạ long

Tiên phong cung cấp trải nghiệm dịch vụ cao cấp trên vịnh Lan Hạ, [Du thuyền Orchid Classic](#) sở hữu không gian nghỉ dưỡng sang trọng đậm nét Đông Dương thanh lịch, 14 phòng suite rộng rãi đều có ban công và bồn tắm riêng với góc nhìn toàn cảnh. Bể sục ngoài trời, quán bar không gian mở trên sân thượng, ẩm thực phong phú giao thoa phong vị Á – Âu, Orchid Classic chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời trên hải trình khám phá và thưởng ngoạn vẻ đẹp kì bí giữa lòng kỳ quan.

- [Du thuyền orchid classic 5 sao](#)
- [Du thuyền scarlet pearl hạ long 5 sao](#)
- [Du thuyền heritage bình chuẩn 5 sao](#)
- [Du thuyền la casta daily cruise](#)

## DỊCH VỤ & CƠ SỞ VẬT CHẤT

### Du thuyền Orchid cruises vinh dự đạt giải thưởng “Tripadvisor’s 2022 Travellers’ Choice Award”

Du thuyền Orchid Cruises tự hào khi được Tripadvisor trao tặng giải thưởng “2022 Travellers’ Choice Award”, và vinh danh trong danh sách 10% hãng du thuyền tốt nhất thế giới cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Thành quả có được đến từ sự đồng viên, tin tưởng và trên hết là tình yêu dành cho du thuyền từ chính du khách khắp nơi trên thế giới khi đã không ngần ngại chia sẻ trên một trong những nền tảng hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới – TripAdvisor.

Giải thưởng đánh giá cao những dịch vụ và trải nghiệm tuyệt vời được cung cấp bởi mỗi thành viên trong đội ngũ du thuyền. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực và cống hiến hết mình của đội ngũ nhân viên, đồng thời cũng là động lực và nguồn cảm hứng lớn nhất để Orchid cruises luôn phát triển và luôn vượt ngoài mong đợi của khách hàng với chất lượng dịch vụ cao cấp, cũng như mang lại những khoảnh khắc khó quên cho khách hàng khi du ngoạn trên Orchid Cruises để khám phá một trong những Di sản Kỳ quan Thế giới, Vịnh Hạ Long – Lan Hạ!

### Thiết kế ấn tượng và tiện ích chuẩn 5 sao của du thuyền Orchid Classic

Đúng như cái tên của nó, du thuyền Orchid Classic là một sự đối thoại đầy thú vị và sáng tạo giữa kiến trúc hiện đại và yếu tố truyền thống. Con tàu được thiết kế với màu sắc nho nhã tạo sự ấm cúng, kết hợp cùng nội thất tinh tế mang hơi thở của văn hoá đất Việt.

Du thuyền Orchid Classic gồm 3 loại phòng khác nhau với tổng số 14 phòng. Không nhiều tàu ngủ đêm trên vịnh số lượng phòng ít nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn 5 sao như Orchid Classic cruise Exclusive Suite có ban công: loại phòng rộng nhất của du thuyền với kích thước phòng lên tới 45m<sup>2</sup> với tầm nhìn thoáng đãng ra vịnh ở tầng 2 của du thuyền.

Có thể bạn chưa biết: Phòng Exclusive của du thuyền Orchid Classic là thiết kế giường tròn đầu tiên trên Vịnh với mục đích mang đến yếu tố lãng mạn độc đáo cho du khách.

Premium Suite & Suite có ban công: phòng có kích thước 36m<sup>2</sup>, quý khách có thể lựa chọn giữa hai loại phòng này. Phòng tắm sang trọng sát cạnh cửa sổ với góc nhìn ra Vịnh tạo cảm giác như bạn đang đắm mình trong khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên.

Bể sục ngoài trời – điểm nhấn thú vị và là chốn bình yên của du thuyền Orchid Classic. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngâm mình trong bể sục jacuzzi trên ngay mũi tàu, nhâm nhi vài ly cocktails và thưởng thức những gam màu hoàng hôn tuyệt đẹp.

=> <https://smiletravel.com.vn/top-10-du-thuyen-5-sao-noi-tieng-uy-tin-nhat/>

## Nhà hàng view panorama bao trọn vịnh di sản

Nhà hàng của du thuyền Orchid Classic không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực độc đáo giao thoa phong vị Á – Âu với không gian rộng rãi, thoáng đãng lên tới 40 chỗ ngồi mà còn là nơi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Lan Hạ với thiết kế kính trong suốt xung quanh

Hai bữa sáng và trưa được phục vụ dưới hình thức buffet gồm những món ăn đa dạng từ Á đến Âu thỏa mãn những thực khách khó tính nhất

Bữa tối được phục vụ theo menu chuẩn 5 sao của nhà hàng, bao gồm nhiều món ăn hải sản hấp dẫn.

Nhà hàng của du thuyền Orchid Classic còn là địa điểm thích hợp để tổ chức rất nhiều sự kiện khác nhau cho các nhóm gia đình, công ty quy mô vừa và nhỏ như: đám cưới, sinh nhật, lễ kỷ niệm, họp mặt, team building...

Hải trình độc đáo khám phá cửa ngõ Đông Bắc tuyệt sắc của Việt Nam: Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ, Đảo Cát Bà

Nằm ở phía đông đảo Cát Bà, ngay cạnh vịnh Hạ Long đã quá nổi tiếng, Lan Hạ như một thiên đường bị lãng quên. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, nơi đây vẫn giữ được vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ, bình yên với hơn 400 hòn đảo đá vôi triệu năm tuổi, những bãi tắm tự nhiên với cát trắng mịn dưới làn nước biển xanh trong – những tuyệt cảnh sơn kỳ thủy tú mà hiếm khi thấy có ở những thành phố đông đúc, nhộn nhịp.

Đến với du thuyền Orchid Classic, qua một đêm lênh đênh trên vịnh, du khách sẽ có cơ hội cảm nhận nét duyên ngầm thuần khiết của một vịnh nhỏ hoang sơ vùng cửa ngõ Đông Bắc Việt Nam, và quan trọng hơn, du khách sẽ tìm thấy những giây phút tĩnh lặng cho chính mình trong từng khoảng không bình yên tuyệt đối, để rồi choáng ngợp trước cái hùng vĩ, mênh mông và thăm thẳm của đất trời, biển đảo Việt Nam với những trải nghiệm không thể nào quên như:

## Ngắm bình minh thơ mộng trên vịnh biển

Bơi lội, hoà mình dưới làn nước trong xanh, tận hưởng bầu trời bao la cùng quang cảnh núi non kỳ vĩ Tự chèo kayak khám phá vẻ ngoạn mục của vịnh kỳ quan và những hang động kỳ ảo lúc sáng lúc tối, hay những bãi tắm hoang sơ “bí mật” đang ẩn mình giữa trăm ngàn khối núi

Thư giãn trên sundeck và ngắm trọn vẹn cảnh hoàng hôn lãng mạn

Tiệc tối riêng tư – thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Á-Âu hảo hạng

Thử tài câu mực giữa đại dương đen tuyền khi đêm xuống.

Trải qua bao tháng ngày lịch sử, Lan Hạ cũng như muôn vạn vịnh đảo ở cánh Đông Bắc, xưa đã từng là minh chứng cho những thời khắc bão lửa, nay lại ôm mộng ngắm nhìn cảnh vật nguyên bản giữa trời biển bao la. Hãy cùng Du thuyền Hạ Long – Lan Hạ khám phá sức hút không thể chối từ của chốn thiên đường bị lãng quên nhé!

Thông tin công ty du lịch:

Website:

- <https://smiletravel.com.vn/>
- <https://hanhtrinhdulich.com/>

